



GOLD FIELD REFINERY CO., LTD.

บริษัท โกลด์ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด

คุณภาพสูงค่า ลูกค้าพอใจ คนใฝ่เรียนรู้ เชิดชูทีมงาน

สำนักงาน

โรงงาน

ที่ HR 003/2564

หน้า 1/1

ประกาศ

เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

บริษัท โกลด์ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด ที่อยู่ 14 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ประกอบกิจการผลิตจำหน่ายเครื่องประดับและสกัดโลหะมีค่า เช่น ทอง เงิน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนจึงกำหนดนโยบาย ดังนี้

1. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุขณะทำงาน โดยที่จะวางแผนและเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินต่างๆ
3. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้ถึงการทำงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้น โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. บริษัทฯ จะดำเนินการเรื่องการคัดแยกขยะและประหยัดพลังงานในบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำกลับมาใช้หมุนเวียนได้อีกจนถึงทำลาย โดยมุ่งเน้นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทฯ
5. บริษัทฯ พร้อมทั้งจะประชาสัมพันธ์ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องตามกฎหมายปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
6. บริษัทฯ ตระหนักถึงสุขภาพของพนักงานทุกระดับ รวมถึงการให้ความร่วมมือกับภาครัฐจึงกำหนดให้มีมาตรการป้องกันเกี่ยวกับโรคติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) แบบเชิงรุก ทั้งบุคคลภายนอกและภายใน

บริษัท โกลด์ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด จะสื่อสารนโยบายให้กับบุคลากรทุกระดับรับทราบ และเปิดเผยต่อหน่วยงานภายนอกที่มีความสนใจ และจะถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในเรื่องงบประมาณ กำลังคน เวลา อย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ นำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน



GOLD FIELD REFINERY CO., LTD.

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ลงชื่อ.....

(นาย ธารพงษ์ เกื้อนถ้ำแก้ว)

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ